



นศ.นฉพ.เจษฎากร เจนพานิชพงค์ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ม.มหิดล

จากเหตุการณ์ที่มีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะเล่นบาสเกตบอลอยู่ที่สนามภายในมหาวิทยาลัย ในวันนั้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ผู้ป่วยคนนี้ได้เลย จึงจุดประกายความคิดของ เจษ-เจษฎากร และเพื่อน ๆ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol Emergency Response Team ขึ้น

เจษ-นายเจษฎากร เจนพานิชพงค์ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพราะนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เรียนและมีความรู้ในด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโดยตรง จึงมีความคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนมีทักษะการช่วยชีวิตด้วยการทำ CPR และใช้เครื่อง AED เจษและเพื่อน ๆ จึงเริ่มต้นจากการเปิดอบรมให้ความรู้ในเรื่องนี้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ จนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้คณะหรือส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยหันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้ ทำให้ในปัจจุบันนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ หรือบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการอบรมเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานจำนวนหลายพันคน และมีการติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือ AED กระจายทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ช่วยเหลือได้ทันเวลาที่ในกรณีที่มีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเกิดขึ้น

และเนื่องจากภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง 365 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง จึงได้ร่วมกันจัดตั้งระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยประสานงานร่วมกับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จังหวัดนครปฐม และจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้น ซึ่งจะมีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม ไม่ว่าจะแก่นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมที่จะให้การดูแลเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ ก่อนที่จะมีการส่งต่อไปรักษายังสถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้นักศึกษาบุคลากร หรือผู้ใช้บริการในพื้นที่มหาวิทยาลัย ได้รับการดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิด



ภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันเวลาที่ เพื่อสวัสดิภาพในชีวิตและสุขภาพของชาวมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน

“เห็นผู้ประสบเหตุเสียชีวิตต่อหน้าต่อตามาหลายครั้ง แต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย” นับเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เจษเลือกเรียนในสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งในตอนนั้นเจษยังเป็นเด็กมัธยมต้นธรรมดาที่ชอบช่วยเหลือผู้คน และสมัครเข้าทำงานกับร้านกัญชาสมุนไพรแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านเกิดใน 3 จังหวัดชายแดน เพราะเห็นความสำคัญของช่วงวิชาที่ชีวิตที่จะช่วยผู้ป่วยอย่างทันเวลาที่ แม้ผลการเรียนที่ถึงขั้นดีมาจะสามารถสอบเข้าเรียนแพทย์ ซึ่งเป็นอาชีพที่รายได้สูง แต่หนุ่มคนนี้ก็เลือกที่จะเป็น Paramedic หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

เจษยังได้รับประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์อีกหลาย

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: โลกสีเขียว/Next Gen-ละคร

วันที่: อาทิตย์ 7 เมษายน 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25378

Col.Inch: 84.89 Ad Value: 178,269

คอลัมน์: NEXT GEN: นศ.นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชย์พงศ์ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ม.มหิดล

หน้า: 20(บน)

PRValue (x3): 534,807

ศิลปิน: สีสี่



เวทีทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ประกวดเกียรติคุณ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน EMS Competition ในงาน 5th Asian Emergency Medical Service Conference เมืองดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์, ประกวดเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก การดำเนินโครงการ “กู้ชีพ...ต้องใส่ใจ เรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนต้องรู้” เป็นนักศึกษาที่ปฏิบัติตนอย่างดีเยี่ยม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยเหตุนี้ทำให้เลข-เจษฎากร ได้รับรางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประเภท นักศึกษา

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ครั้งหนึ่งของชีวิตในฐานะนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้.

ภาพร พานิชชาติ
napapornp@dailynews.co.th